

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ  
HUYỆN ỦY CẨM THỦY

\*

Số 406-TB/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Thủy, ngày 07 tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười Bốn (mở rộng)  
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  
lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025**

-----

Ngày 29/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ Mười Bốn (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác. Sau khi nghe đồng chí Cao Văn Vượng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo, ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đại biểu tham dự hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:

**I. Về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025**

**1. Về kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết:**

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa từng có tiền lệ, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tình giao; đến nay có 14/27 chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đã đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là:

- Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa những định hướng lớn trong nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 03 nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hằng năm; 07 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực; 12 chỉ thị; 112 kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã thể hiện được quyết tâm, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

- Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc phức tạp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ tiêm vắc xin theo từng nhóm đối tượng đều cao hơn trung bình của tỉnh.

- Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đã đạt và tiệm cận so với kế hoạch (Thu ngân sách hàng năm đều vượt so với dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2022 đạt 356,02 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao bình quân vượt 69,49%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến năm 2023 ước đạt 2.573 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 6,44%. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến năm 2023 ước đạt 2.736 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5,49%. Giá trị hàng xuất khẩu giai đoạn 2021-2023 đạt 28,86 triệu USD bằng 200% kế hoạch).

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; là huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất khu vực miền núi và thấp hơn một số huyện miền xuôi của tỉnh. Là một trong số ít đơn vị sớm có 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm và là huyện duy nhất khu vực miền núi có đơn vị đạt an toàn thực phẩm nâng cao. Có học sinh đạt giải quốc gia môn văn hóa; học sinh thủ khoa trong các kỳ thi; thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh xếp Nhất khu vực miền núi. Thể thao thành tích cao nằm trong top khá của tỉnh và có vận động viên người Cẩm Thủy đạt thành tích cao trong các kỳ Seagame 31 và 32.

- Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; không để xảy ra điểm nóng và các vụ việc gây dư luận xấu trong Nhân dân.

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, đạt kết quả nổi bật; công tác phát triển đảng viên mới thuộc nhóm có tỷ lệ cao nhất của tỉnh. Đặc biệt, trong 02 năm (2021 và 2022) Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng cờ và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì còn một số hạn chế, yếu kém, chỉ tiêu quan trọng đạt thấp như Báo cáo nêu; vẫn còn một số lĩnh vực, một số tổ chức, một bộ phận cán bộ, đảng viên chuyển biến chưa tích cực, chưa đồng bộ. Mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn.

**2. Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025:**

Trong những năm tới, dự báo nền kinh tế của nước ta tiếp tục đà phục hồi, các hoạt động kinh tế, xã hội chuyển từ trạng thái thích ứng, phục hồi sang phát triển nhanh và ổn định hơn. Đối với huyện nhà luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh, là cơ sở rất quan trọng cho huyện phát triển. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức tác động tới tăng trưởng kinh tế của huyện trong thời gian tới vẫn rất lớn, với nhiều yếu tố khó dự báo hơn, khó khăn, thách thức phải đối mặt còn nhiều, nhất là những biến động về tình hình thế giới, khu vực; biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào; việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện...; cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh..., là những yếu tố sẽ ảnh hưởng bất lợi đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, với mục tiêu cao nhất là đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cơ bản thông nhất với dự báo tình hình và khả năng thực hiện các chỉ tiêu Đại hội; hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Trên cơ sở kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng, các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể rà soát lại các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phân tích, đánh giá kỹ kết quả đạt được của từng chỉ tiêu và dự báo khả năng đạt được đến hết nhiệm kỳ; trên cơ sở đó bổ sung các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hoàn thành kế hoạch; đối với những chỉ tiêu đã hoàn thành thì tiếp tục phấn đấu để đạt được ở mức cao hơn; đối với các chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành phải tập trung thực hiện với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực hiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, giải phóng mặt bằng... Chủ động đấu mối, phối hợp với các ngành cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, nhất là những dự án lớn, trọng điểm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đối với các vấn đề đang còn nhiều hạn chế, bất cập kéo

dài như: Quản lý đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải quyết các vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp...

- Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra:

+ *Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới*: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, phấn đấu đến năm 2025 có từ 17 sản phẩm OCOP trở lên. Có giải pháp phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh. Phát triển lâm nghiệp bền vững, chú trọng phát triển rừng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ FSC. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho Nhân dân nông thôn.

+ *Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng*: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề thủ công truyền thống; phát triển các ngành nghề mới phù hợp với tiềm năng của huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực xây dựng. Đối với các công trình, dự án trọng điểm được nghị quyết đại hội đề ra và những công trình mới đã có chủ trương đầu tư, đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ngành, địa phương thể hiện trách nhiệm cao, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, khẩn trương đẩy nhanh công việc đang thực hiện, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình, dự án theo kế hoạch.

+ *Trong lĩnh vực dịch vụ*: Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển du lịch; đa dạng các loại hình du lịch, tăng cường hợp tác, liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh; thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là tại khu du lịch Suối cá Cẩm Lương. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

+ *Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách*: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; phân loại, đánh giá các nguồn thu hằng năm để có biện pháp thu thích hợp, chú trọng khai thác các nguồn thu mới. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi thường xuyên, để có nguồn ngân sách chi cho đầu tư phát triển.

+ *Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tăng cường công tác bảo vệ môi trường.* Triển khai thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

- *Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội.* Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống các dịch bệnh mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Có giải pháp tích cực để được công nhận lại đạt trường chuẩn quốc gia; xã chuẩn quốc gia về y tế; xã, thị trấn đạt chuẩn về an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí mới.

- *Lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.* Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm; làm tốt công tác đối thoại với dân, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Chú trọng kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

- *Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng.* Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Nhất là thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng”. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Định kỳ rà soát quy hoạch, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, phân công, giao việc, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, từng cấp ủy, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, quản lý phải đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, an phận, bảo thủ, trì trệ, không dám tham mưu, đề xuất, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, khích lệ và nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, có sáng tạo, nỗ lực trong công việc; đồng thời xử lý nghiêm túc chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các công việc thuộc thẩm quyền.

**II. Về Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và các nội dung khác trình tại hội nghị**

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất cao với các nội dung do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong các báo cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận trên, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- TT HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Lưu VP/HU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

**Cao Văn Vượng**